



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๔๒ มูลค่าข่าว ๕๐๕,๒๑๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

หนูน้อยไวโอลิน อวดเพลงคลาสสิก



สดจากเยาวชน

ดนตรีถือเป็นศาสตร์หนึ่งที่ช่วยเสริมพัฒนาการในเด็ก การเล่นไวโอลินและดนตรีคลาสสิกเป็นอีกหนึ่งเครื่องดนตรีที่ได้การยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่าช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้และฝึกสมาธิในเด็ก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการแสดงคอนเสิร์ต "Violin & Ensemble ครั้งที่ 2" ภายใต้โครงการรณรงค์ทำเพลง ที่เปิดตัวให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการเล่นไวโอลินและดนตรีคลาสสิกมีโอกาสดูการแสดงออกอย่างเปิดเผย ที่หอประชุมเอก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อไม่นานนี้



อ.ธัญญา นาคินาวา รองอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กล่าวว่า การเรียนดนตรีช่วยให้เด็กมีระเบียบวินัยมากขึ้น เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ฝึกความตรงต่อเวลา สร้างความรักความสามัคคีและมีน้ำใจไมตรีต่อกัน การจัดแสดงครั้งนี้เห็นพัฒนาการของเด็กๆ มากขึ้น เด็กๆ

มีระเบียบวินัยมากขึ้น และสามารถเล่นดนตรีได้พร้อมเพรียงเป็นท่วงทำนองที่ไพเราะน่าฟัง ด้าน อ.เทพพนม วิ ปาธมา ประธานจัดการแสดงคอนเสิร์ต ยอมรับว่าก่อนที่แต่ละคนจะขึ้นโชว์ได้นั้นต้องฝึกซ้อมกันอย่างคั่งเนื่องเพราะการใช้นิ้วซ้ายสายไวโอลินนั้นสำคัญมาก หากคิดเพียงไปเพียงมีลิ้มรสชาติเพียงอย่างเดียวไม่ได้ คนตรีแนวนี้ยังช่วยเสริมสร้างเซลล์





ปิ่นนทิต-นารา



กานต์กิตติ-ปรมัตต์



สุจิตา-ญาดา



สมองได้คิดอีกด้วย

โครงการดังกล่าวมีเยาวชนร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200 ชีวิต ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 จากวง KUS Violin Kids, วง KUS Junior Chamber Music, วง KUS String Ensemble ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมด้วย วง String Orchestra จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ทำการแสดงกว่า 40 โชว์ บรรเลงบทเพลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงสำหรับเด็ก เพลงสากล เพลงคลาสสิก ฯลฯ

บรรยากาศการแสดงดนตรีเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินและน่าทึ่ง เหล่านี้เองๆ ตัวเล็กๆ ขึ้นมาพร้อมกับเครื่องดนตรีของตัวเองและเริ่มบรรเลงบทเพลงด้วยไวโอลินและดนตรีคลาสสิกกันอย่างพร้อมเพรียง ร่วมด้วยการบรรเลงเปียโนชุดพิเศษจาก ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนสัทยาไส จ.ลพบุรี กับเพลงบรรเลงสวดมนต์ และบทเพลงเกี่ยวกับคุณธรรมที่ใช้สอนเด็กนักเรียน

ค.ช.ปิ่นนทิต อิศรภักดี และ ค.ญ.นารา ภูวราห์ ตัวแทนวง KUS Violin Kids กล่าวว่า “ชอบการเล่นไวโอลินมาก เล่นมาตั้งแต่เด็กแล้ว รู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้เล่น ชอบเสียงไวโอลิน ดีใจมากที่ได้มีเวทีแสดงคอนเสิร์ตของตัวเอง”

ด้าน ค.ช.กานต์กิตติ วันจันทร์ศิริ และ ค.ช.ปรมัตต์ ธนสิทธิ์สมบุญณ์ ตัวแทนวง KUS Junior Chamber Music เผยความรู้สึกว่า

“ตื่นเต้นมากที่ได้ขึ้นโชว์ไวโอลิน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้วครับ ต้องขอบคุณเวทีที่เปิดโอกาสให้เราโชว์ความสามารถและได้ฝึกสมาธิจากการเล่นดนตรีด้วย”

ค.ญ.สุจิตา แก้วเทวี และ ค.ญ.ญาดา อุดมสวัสดิ์ ตัวแทนวง KUS String Ensemble & Virtuoso Violin Solo เล่าด้วยความสนุกว่า “ชอบการเล่นดนตรีมากค่ะ เวลาเราเล่นดนตรีใจเราจะจดจ่ออยู่กับดนตรี ทำให้เรามีสมาธิ แล้วก็สนุกด้วยค่ะ อยากชวนเพื่อนๆ ลองหาเวลาว่างมาเล่นดนตรีกัน ลองเลือกเครื่องดนตรีสักชิ้นที่ชอบแล้วฝึกหัดดู เมื่อมีโอกาสได้มาขึ้นโชว์บนเวทีนี้ค่ะ”

มาที่ ค.ญ.วิรมณ เลิศสุวรรณโรจน์ และ ค.ญ.อติภา วิศยโกลาส ตัวแทนจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กล่าวว่า “ขอบคุณเวทีนี้



ชนกร



กนกพร-ศุภยักตร์





มากๆ ที่เปิดโอกาสให้เราได้มาแสดงดนตรี
อยากให้มีเวทีดีๆ แบบนี้ไปเรื่อยๆ หลายๆ ปี
เลยค่ะ ดีใจที่สาธิตเกษตรฯ เชิญโรงเรียนของ
เรามาร่วมแสดงด้วยค่ะ”

น.ส.กนกพร เทศวัฒนา และ น.ส.หทัย
ภัทร รัตนกุลวัฒนา ตัวแทนจากโรงเรียน
สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง เล่าว่า “การเล่น
ดนตรีทำให้เรามีวินัยมากขึ้น ได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ ฝึกให้เรารู้จักการช่วยกัน
ทำงานเป็นทีมด้วยค่ะ เพราะเราไม่ได้เล่นคน
เดียว แต่เล่นกันเป็นวง ทุกคนต้องฝึกวินัยใน
การเล่นดนตรีร่วมกับคนอื่นด้วย”

อีกหนึ่งสาวน้อย ค.ญ.ชนกร งามสุจริต
จากวง KUS Junior Chamber Music เล่า
ด้วยรอยยิ้มว่า “ตื่นเต้นมากค่ะที่ได้มาแสดง
คอนเสิร์ตในครั้งนี้ เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่ 7
ขวบ เล่นกีตาร์เป็นชิ้นแรกแล้วค่อยมาหัด
เล่นไวโอลินค่ะ ส่วนที่เลือกเล่นไวโอลินเพราะ
ชอบเสียงของมัน และฝึกสมาธิให้เราด้วยค่ะ”